



ที่ อบ ๗๗๖๐๑/ว ๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
อำเภอศรีเมืองใหม่ อบ ๓๕๒๕๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงให้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ข้อ ๑๗ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ข้าราชการ หรือลูกจ้างในสังกัด เข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนา แจ้งปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี ราษฎร์ธรณ)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผ่านอำนวยการ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

โทรศัพท์, โทรสาร ๐-๕๖๗๙-๑๑๐๗

ผู้ประสานงาน ส.อ.สุวัฒน์ชัย รอดจากเขี้ยว ๐๘-๙๕๘๒-๒๖๗๙

ภาพการประชุมประชาคมตำบล
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล



ภาพการประชุมประชาคมตำบล
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๕-๑๗๐๔

ที่ อบ ๗๗๖๐๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ได้ประชุมเพื่อทราบมีวาระการประชุมเพื่อทราบข้อราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการประชุมได้ทราบแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ความช่วยเหลือทางวิชาการ

เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ข้อ ๑๗ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

มีผู้เข้าร่วม ดังนี้ ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล กำนันตำบลคำไหล ผู้ใหญ่บ้านตำบลคำไหล ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคำไหล และประชาชนตำบลคำไหล จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

ผลจากการมีส่วนร่วม จากผลการการประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒) เพื่อทราบข้อราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการประชุมได้ทราบแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ความช่วยเหลือทางวิชาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายทวี ราสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

ประธานคณะกรรมการ